

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 75 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 64-31 มี.ค. 65) เขตสุขภาพที่ 9

ตัวชี้วัดที่	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	Small Success 6 เดือน	คำอธิบาย (ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ)
75. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการขยายผลนวัตกรรมจัดการบริการสุขภาพ	ร้อยละ 100	- มีการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ พัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดบริการสุขภาพในเขตสุขภาพไปปฏิบัติในพื้นที่จริง ระยะที่ 1	<p>จังหวัดนครราชสีมา มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เน้นกลุ่มเป้าหมายระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ ในเขตสุขภาพที่ 9 และอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยและนวัตกรรม (Work Shop) หลักการ R2R และการกำหนดประเด็นปัญหาการทบทวนวรรณกรรมและการจัดทำกรอบแนวคิดการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย</p> <p>จังหวัดชัยภูมิ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายใน และภายนอกได้ สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9 ได้</p> <p>จังหวัดบุรีรัมย์ มีการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และศูนย์จัดเก็บรายได้</p> <p>จังหวัดสุรินทร์ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านปฐมภูมิ</p>

ตัวชี้วัดที่	เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	Small Success 6 เดือน	คำอธิบาย (ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ)
		<p>- มีการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล ระยะที่ 1</p>	<p>จังหวัดนครราชสีมา มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เน้นกลุ่มเป้าหมายระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ ในเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การบริหาร ทรัพยากรภาครัฐแนวใหม่ ระยะที่ 2 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติ 3. การอบรมการบริหารทรัพยากรภาครัฐแนวใหม่ สำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 4. การอบรมการบริหารทรัพยากรภาครัฐแนวใหม่สำหรับสาธารณสุขอำเภอ 5. อบรมนักทรัพยากรบุคคล ที่บรรจุใหม่ 6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้า 7. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับทีม HR ในเขต และเจ้าหน้าที่ กอง บ.ค. ผู้รับผิดชอบเขต สุขภาพที่ 9 และอบรมเชิงปฏิบัติงานวิจัยและนวัตกรรม (Work Shop) หลักการ R2R และ การกำหนดประเด็นปัญหาการทบทวนวรรณกรรมและการจัดทำกรอบแนวคิดการวิจัย การ เขียนโครงร่างงานวิจัย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) จังหวัดชัยภูมิ <p>มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ หน่วยงานภายใน และภายนอกได้ สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการตัดสินใจของ ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9 ได้ โดยได้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Data Lake)</p> <p>จังหวัดบุรีรัมย์ มีการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และศูนย์จัดเก็บ รายได้ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) จังหวัด</p>
		<p>- เขตสุขภาพ มีการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการพัฒนา นวัตกรรมการบริหารและการ จัดบริการสุขภาพร้อยละ 25</p>	<p>เขตสุขภาพ มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการ จัดบริการสุขภาพร้อยละ 25</p>